

Bitkub Academy

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับการสมัครสมาชิก

(Additional Terms and Conditions for Member Subscription)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับการสมัครสมาชิกนี้ (“ข้อกำหนดสำหรับการสมัครสมาชิก”) เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่าง บริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) กับผู้ใช้บริการของบริษัทผ่านช่องทางการให้บริการต่างๆ โดยการเข้าถึงเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางการให้บริการอื่นใดที่บริษัทเป็นเจ้าของ และ/หรือ ผู้ควบคุมหรือดูแล ทั้งที่อยู่ ภายใต้ชื่อ Bitkub Academy และ/หรือชื่ออื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง URL เว็บไซต์ <<https://bitkubacademy.com>> และเว็บเพจผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ดังกล่าว เช่น <<https://shop.bitkubacademy.com/>> เป็นต้น (“ช่องทางการให้บริการ”) ซึ่งข้อกำหนดสำหรับการสมัครสมาชิกนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ (Terms of Services) ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายละเอียดของ **ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ (Terms of Services)** ได้ที่ <https://www.bitkubacademy.com/en/company/terms-of-service> (“ข้อตกลงการใช้บริการ”) โดยการสมัครสมาชิก และเป็นสมาชิก (Subscribed member) ถือว่าผู้ใช้บริการตกลงที่จะผูกพันตนตามข้อกำหนดสำหรับการสมัครสมาชิกนี้ทุกประการ

1. คำนิยาม

- 1.1. เว้นแต่จะกำหนดไว้ในข้อกำหนดสำหรับการสมัครสมาชิกเป็นอย่างอื่น หรือบริบทของคำหรือข้อความดังกล่าวทำให้คำหรือข้อความดังกล่าวมีความหมายเป็นอย่างอื่น โดยคำหรือข้อความที่ปรากฏในข้อกำหนดสำหรับการสมัครสมาชิกฉบับนี้ให้มีความหมาย ดังต่อไปนี้

“กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ใช้บริการ” หมายถึง กระเป๋า Bitkub Next หรือ Digital Asset Wallet อื่นๆ (ซึ่งบริษัทกำหนดอนุญาตให้สามารถนำมาใช้เชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้งานได้) ของ ผู้ใช้บริการ

“การใช้งานต้องห้าม” หมายถึง การใช้งานที่เข้าข่ายการใช้งานในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (ก) นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือในทางอื่นใดซึ่งไม่ใช่เพื่อการส่วนตัว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
- (ข) ดำเนินการ หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามดำเนินการแก้ไขตัดแปลง แปล คัดลอก หรือย้อนกระบวนการผลิต (reverse engineer) ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเว็บไซต์ กรอบของเว็บไซต์ รวมถึงช่องทางการให้บริการอื่นใดของบริษัท หรือลอกเลียนแบบส่วนของเนื้อหาและ/หรือบริการใด ๆ จากเว็บไซต์ รวมถึงช่องทางการให้บริการอื่นใดของบริษัท รวมถึงกระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของบริษัทหรือผู้ใช้บริการรายอื่น รวมถึงรวบรวมข้อมูลร้านค้า ที่อยู่ร้าน รีวิว หรือข้อมูลที่บริษัทหรือผู้ใช้บริการรายอื่นร่วมกันสร้างขึ้น รวมทั้งรูปภาพ ภาพพื้นหลังและไอคอน เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม
- (ค) ลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริหารสิทธิ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ติดอยู่หรือปรากฏบนเนื้อหา หรือข้อความงานใด ๆ ในเว็บไซต์ รวมถึงช่องทางการให้บริการอื่นใดของบริษัท เพื่อป้องกันผู้สร้างสรรค์ งานสร้างสรรค์ เจ้าของลิขสิทธิ์ อาทิเช่น ชื่อบริษัท ชื่อเจ้าของผู้สร้างสรรค์ ลายน้ำ ตัวเลข หรือรหัสแทนข้อมูลดังกล่าว เป็นต้น รวมถึงการ

เผยแพร่เนื้อหา หรือ ข้อมูลงานใด ๆ ในเว็บไซต์ รวมถึงช่องทางการให้บริการอื่นใดของบริษัท ซึ่งมีการลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริหารสิทธิ

- (ง) ดาวน์โหลด อัปโหลด ตัดประกาศ หรือกระทำการใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเนื้อหา หรือข้อมูลงานใด ๆ จากเว็บไซต์ รวมถึงช่องทางการให้บริการใดๆของบริษัท โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท และ/หรือ ตั้งกระทู้หรือทำให้ปรากฏซึ่งข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ผู้ใช้บริการรายอื่น สมาชิกผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และ/หรือบุคคลใด ๆ
- (จ) อัปโหลด ตัดประกาศ ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือดำเนินการอื่นใดอันมีผลทำให้เป็นการรบกวนหรือแทรกแซงการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์โดยการส่งไวรัส (Virus) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลาย จำกัดการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์ในการสื่อสารของผู้ใช้บริการรายอื่น หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือบุคคลใด ๆ
- (ฉ) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ทำลาย ขัดขวาง แทรกแซง รบกวนการทำงานหรือการให้บริการของบริษัท หรือเครื่องคอมพิวเตอร์และ/หรือระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทหรือบุคคลภายนอก อาทิเช่น โปรแกรมอัตโนมัติสำหรับทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือโปรแกรมที่ทำงานโดยรอคำสั่งจากอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ หรือโปรแกรมอื่นใดที่สั่งให้อุปกรณ์ของผู้ใช้บริการที่มีโปรแกรม BOT ติดตั้งอยู่ทำงาน โดยถ้าอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการที่มีโปรแกรม BOT ติดตั้ง อุปกรณ์ของผู้ใช้บริการนั้นจะถูกโปรแกรม BOT หรือบุคคลอื่น สั่งให้ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งได้ (เรียกรวมว่า “โปรแกรม BOT”) หรือ โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย (Malware) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ไวรัส (Virus) โทรจัน (Trojan) เวิร์ม (Worm) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายอื่นใด หรือดำเนินการใด ๆ ซึ่งก่อให้เกิดการใช้เว็บไซต์ รวมถึงช่องทางการให้บริการอื่นใดของบริษัท เกินขีดความสามารถในการใช้งานหรืออัปโหลดข้อมูลขนาดใหญ่ใส่เว็บไซต์ รวมถึงช่องทางการให้บริการอื่นใดของบริษัท โดยจงใจหรือโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือจงใจกระทำการอื่นใดซึ่งเป็นภัยต่อการให้บริการเว็บไซต์ รวมถึงช่องทางการให้บริการอื่นใดของบริษัท
- (ช) กระทำการใด ๆ อันขัดต่อประกาศหรือนโยบายของบริษัทที่ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้บริการนี้ รวมถึงข้อตกลงที่บริษัทจะได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดเพิ่มเติมขึ้นภายหลัง

“กิจกรรม” หมายถึง การให้บริการเกมส์หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับบริการส่งเสริมการเรียนรู้หรือธุรกิจของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กิจกรรมกลุ่ม to earn ต่างๆ (เช่น PopQuiz, MainQuiz และ Lean-to-earn) โดยรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดอื่นๆ ที่นำเสนอโดยบริษัท

“ค่าบริการ” หมายถึง ค่าแผนการสมัครสมาชิกตามอัตราที่กำหนดไว้ในข้อ 2. ของข้อกำหนดสำหรับการสมัครสมาชิกนี้

“บัญชีผู้ใช้งาน” หมายถึง บัญชีผู้ใช้งาน (User Account) ของผู้ให้บริการที่เปิดไว้กับบริษัท ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะสมัครเปิดบัญชีผู้ใช้งานกับบริษัทได้ต่อเมื่อ ผู้ใช้บริการเป็นผู้ที่มีกระเป๋า Bitkub Next หรือ กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้เชื่อมต่อกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวกับบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการแล้ว

“บริการของบริษัท” ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการใช้บริการ

“แผนการสมัครสมาชิก” หมายถึง แผนหรือประเภทสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับในการใช้บริการของบริษัทจากการสมัครสมาชิกตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละแผนการสมัครสมาชิก

“ผู้ใช้บริการ” หมายถึง บุคคลที่เข้าถึงช่องทางการใช้บริการของบริษัท โดยสามารถแบ่งประเภทผู้ใช้บริการได้ดังนี้

(ก) **ประเภททั่วไป** คือ ผู้ใช้บริการที่ไม่มีบัญชีผู้ใช้งาน หรือ ผู้ใช้บริการที่มีบัญชีผู้ใช้งานแต่ไม่ได้มีสถานะเป็นสมาชิก (Subscribed member)

(ข) **ประเภทสมาชิก** คือ ผู้ใช้บริการที่มีบัญชีผู้ใช้งาน (User Account) และเป็นผู้ที่มีสถานะเป็นสมาชิก (Subscribed member)

“สมาชิก (Subscribed member)” หมายถึง ผู้ใช้บริการที่ได้เปิดบัญชีผู้ใช้งานกับบริษัทโดยเชื่อมต่อกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ใช้บริการกับบัญชีดังกล่าวโดยกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ใช้บริการดังกล่าวเป็นที่อยู่ภายใต้ชื่อของผู้ใช้บริการเองซึ่งได้ผ่านการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนและกระบวนการของผู้ให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลแล้ว รวมถึงได้สมัครเป็นสมาชิกกับบริษัทในแพ็คเกจใดแพ็คเกจหนึ่งตามที่บริษัทกำหนด โดยที่สถานะความเป็นสมาชิกดังกล่าวจะต้องมีผลใช้บังคับอยู่ ณ เวลาที่ใช้บริการ

“เหรียญ KKUB” หรือ “KKUB” หมายถึง โทเคนซึ่งใช้แทน เหรียญ Bitkub Coin (KUB) ที่ถูกพัฒนาโดยบริษัท บิทคับ บล็อกเชน เทคโนโลยี จำกัด ในการทำธุรกรรมภายในระบบนิเวศบนระบบบล็อกเชน Bitkub Chain

“API” หมายถึง Application Program Interface ซึ่งหมายถึง ชุดของกฎที่กำหนดไว้ซึ่งช่วยให้แอปพลิเคชันต่างๆ สามารถสื่อสารระหว่างกันได้ โดยทำหน้าที่เป็นชั้นตัวกลางที่ประมวลผลการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างระบบ ช่วยให้เปิดเผยข้อมูลแอปพลิเคชันและฟังก์ชันการทำงานให้กับบุคคลอื่น

“Bitkub Next” หมายถึง กระเป๋าเงินดิจิทัลแบบไร้การรวมศูนย์ (Decentralized) ที่ให้บริการโดยบริษัท บิทคับ บล็อกเชน เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งมีการดำเนินการบน บล็อกเชนที่สร้างโดย บริษัท บิทคับ บล็อกเชน เทคโนโลยี จำกัด

1.2. คำหรือข้อความอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสำหรับการสมัครสมาชิกนี้ ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการใช้บริการ

2. แผนการสมัครสมาชิก ค่าบริการ และสิทธิประโยชน์

2.1. ผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนเปิดบัญชีผู้ใช้งาน ได้เชื่อมต่อกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล Bitkub Next ของผู้ใช้บริการกับบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการ โดยกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ใช้บริการดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ชื่อของผู้ใช้บริการเอง และเป็นกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้ผ่านการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนและกระบวนการของผู้ให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลแล้ว สามารถเลือกสมัครสมาชิก (Subscribed member) ตามรายละเอียดแผนการสมัครสมาชิก ค่าบริการ และสิทธิประโยชน์แต่ละประเภท ดังต่อไปนี้

แผนการสมัครสมาชิก (Subscribed member)	ค่าบริการ	ระยะเวลา รับสิทธิ ประโยชน์	สิทธิประโยชน์ในการใช้บริการ
PACKAGE 1 (30 DAYS)	3 KKUB	30 วัน	<ul style="list-style-type: none"> ● ได้รับสิทธิประโยชน์ในการเล่นกิจกรรมตอบคำถาม Pop Quiz ได้ทุกวัน ● ได้รับสิทธิประโยชน์ในการเล่นกิจกรรมตอบคำถาม Main Quiz ได้ไม่เกินจำนวน 1 ครั้ง ● ได้รับสิทธิประโยชน์ในการการบอกใบ้ (Hint) เมื่อร่วมกิจกรรมตอบคำถามเป็นจำนวน 1 ครั้ง ● ได้รับสิทธิประโยชน์ในการได้รับคะแนนสะสมหลังตอบคำถามถูกต้องและถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ● ได้รับสิทธิประโยชน์ในการนำคะแนนไปแลกเปลี่ยนเหรียญ KKUB และสินค้าที่ระลึก ● สิทธิประโยชน์อื่นใดเพิ่มเติมที่บริษัทจะประกาศให้ทราบเป็นกรณีไป
PACKAGE 2 (180 DAYS)	18 KKUB	180 วัน	<ul style="list-style-type: none"> ● ได้รับสิทธิประโยชน์ในการเล่นกิจกรรมตอบคำถาม Pop Quiz ได้ทุกวัน ● ได้รับสิทธิประโยชน์ในการเล่นกิจกรรมตอบคำถาม Main Quiz ได้ไม่เกินจำนวน 8 ครั้ง ● ได้รับสิทธิประโยชน์ในการบอกใบ้ (Hint) เมื่อร่วมกิจกรรมตอบคำถามเป็นจำนวน 2 ครั้ง ● ได้รับสิทธิประโยชน์ในการได้รับคะแนนสะสมหลังตอบคำถามถูกต้องและถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ● ได้รับสิทธิประโยชน์ในการนำคะแนน ไปแลกเปลี่ยนเหรียญ KKUB และสินค้าที่ระลึก ● สิทธิประโยชน์อื่นใดเพิ่มเติมที่บริษัทจะประกาศให้ทราบเป็นกรณีไป
PACKAGE 3 (360 DAYS)	36 KKUB	360 วัน	<ul style="list-style-type: none"> ● ได้รับสิทธิประโยชน์ในการเล่นกิจกรรมตอบคำถาม Pop Quiz ได้ทุกวัน ● ได้รับสิทธิประโยชน์ในการเล่นกิจกรรมตอบคำถาม Main Quiz ได้ไม่เกินจำนวน 18 ครั้ง ● ได้รับสิทธิประโยชน์ในการบอกใบ้ (Hint) เมื่อร่วมกิจกรรมตอบคำถามเป็นจำนวน 3 ครั้ง

แผนการสมัครสมาชิก (Subscribed member)	ค่าบริการ	ระยะเวลา รับสิทธิ ประโยชน์	สิทธิประโยชน์ในการใช้บริการ
			<ul style="list-style-type: none"> ● ได้รับสิทธิประโยชน์ในการได้รับคะแนนสะสมหลังตอบคำถามถูกต้องและถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ● ได้รับสิทธิประโยชน์ในการนำคะแนน ไปแลกเป็นเหรียญ KKUB และสินค้าที่ระลึก ● สิทธิประโยชน์อื่นใดเพิ่มเติมที่บริษัทจะประกาศให้ทราบเป็นกรณีไป

3. การสมัครสมาชิกและชำระค่าบริการ

- 3.1. ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า การสมัครสมาชิก (Subscribed member) ผู้ใช้บริการจะต้องลงทะเบียนเปิดบัญชีผู้ใช้งาน ได้เชื่อมต่อกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ใช้บริการกับบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการ โดยกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ใช้บริการดังกล่าวเป็นกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่ภายใต้ชื่อของผู้ใช้บริการเอง และได้ผ่านการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนและกระบวนการของผู้ให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลแล้ว จึงจะสามารถดำเนินการสมัครสมาชิก (Subscribed member) ได้
- 3.2. ผู้ใช้บริการตกลงว่า การสมัครสมาชิก (Subscribed member) จะต้องมีการชำระค่าบริการด้วยเหรียญ KKUB ล่วงหน้าตามแผนการสมัครสมาชิก (Subscribed member) ที่ผู้ให้บริการเลือกใช้ โดยผู้ให้บริการจะต้องตรวจสอบเหรียญ KKUB ในกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล Bitkub Next ของผู้ให้บริการว่ามีจำนวนเพียงพอต่อการชำระค่าบริการดังกล่าว
- 3.3. ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า เมื่อผู้ให้บริการกดเลือกแผนการสมัครสมาชิก (Subscribed member) และกดยอมรับข้อกำหนดสำหรับการสมัครสมาชิกนี้ เพื่อดำเนินการชำระค่าบริการ บริษัทจะทำการหักชำระจากเหรียญ KKUB ที่อยู่ในกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ใช้บริการตามจำนวนค่าบริการของแผนการสมัครสมาชิก (Subscribed member) ที่ผู้ให้บริการเลือกโดยอัตโนมัติ
- 3.4. เมื่อผู้ให้บริการได้ดำเนินการชำระค่าบริการสำหรับแผนการสมัครสมาชิกที่เลือกตามข้อ 3.3 และบริษัทได้รับค่าบริการครบถ้วนแล้วจะถือว่าการสมัครสมาชิกสำเร็จ ผู้ใช้บริการจะเปลี่ยนสถานะของผู้ใช้บริการจากประเภททั่วไปเป็นประเภทสมาชิก (Subscribed member) โดยผู้ให้บริการจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการใช้บริการตามแผนการสมัครสมาชิกที่เลือกไว้ ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 2. ของข้อกำหนดสำหรับการสมัครสมาชิกนี้
- 3.5. บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่คืนค่าบริการในการสมัครสมาชิก (Subscribed member) ที่ได้ชำระแล้วในทุกกรณี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีการยกเลิกการเป็นสมาชิกก่อนครบกำหนด การเปลี่ยนแผนการสมัครสมาชิก การที่บริษัทยกเลิกหรือระงับการเป็นสมาชิกตามที่ระบุในข้อ 5.3 หรือเหตุอื่นใดก็ตาม
- 3.6. ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า บริษัทอาจจัดโปรโมชั่น ให้ส่วนลด ปรับเปลี่ยน เพิ่มหรือลดสิทธิประโยชน์ของแผนการสมัครสมาชิก (Subscribed member) เป็นครั้งคราวได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยประกาศให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางและตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ การจัดโปรโมชั่น ให้ส่วนลด ปรับเปลี่ยน เพิ่มหรือลดสิทธิประโยชน์ของแผนการสมัครสมาชิก (Subscribed member) จะไม่มีผลต่อผู้บริการที่ได้สมัครสมาชิก (Subscribed

member) ก่อนที่การจัดโปรโมชัน ให้ส่วนลด ปรับเปลี่ยน เพิ่มหรือลดสิทธิประโยชน์ของแผนการสมัครสมาชิก (Subscribed member) ดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ

- 3.7. บริษัทมีดุลยพินิจในการระงับหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อเท็จจริงอันอาจเชื่อได้ว่าผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อตกลงการใช้บริการและข้อกำหนดสำหรับการสมัครสมาชิกไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

4. การใช้งานบัญชีผู้ใช้งานและการใช้บริการของบริษัทสำหรับสมาชิก

- 4.1. สมาชิก (Subscribed member) รับทราบและตกลงว่า การใช้บริการของบริษัทและการได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้แผนการสมัครสมาชิกตามข้อกำหนดสำหรับการสมัครสมาชิกนี้ สมาชิก (Subscribed member) จะต้องผูกพันและปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อ 4. การใช้งานบัญชีผู้ใช้งานและการใช้บริการของบริษัทของข้อตกลงการใช้บริการ ทุกประการ สมาชิก (Subscribed member) สามารถศึกษารายละเอียดเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการได้ที่ <https://www.bitkubacademy.com/en/company/terms-of-service>
- 4.2. สมาชิก (Subscribed member) รับทราบและตกลงว่า สมาชิก (Subscribed member) จะใช้บริการของบริษัทด้วยตัวสมาชิก (Subscribed member) เอง และเพื่อประโยชน์ของสมาชิก (Subscribed member) แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นไม่ว่ากรณีใดๆ ห้ามมิให้สมาชิก (Subscribed member) ชื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือโอนสิทธิการเป็นสมาชิก (Subscribed member) ตามข้อกำหนดสำหรับการสมัครสมาชิกนี้ ไปยังบุคคลใดๆ

5. การระงับชั่วคราว การสิ้นสุด และการยกเลิกการเป็นสมาชิก

- 5.1. สมาชิก (Subscribed member) รับทราบและตกลงว่า เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาได้รับสิทธิประโยชน์ตามแผนการสมัครสมาชิก การเป็นสมาชิก (Subscribed member) จะสิ้นสุดทันทีเมื่อครบกำหนดระยะเวลาและสถานะของบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการจะถูกเปลี่ยนเป็น ผู้ใช้บริการประเภททั่วไปโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่สมาชิก (Subscribed member) ประสงค์จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามแผนการสมัครสมาชิกต่อ สมาชิก (Subscribed member) จะต้องดำเนินการสมัครสมาชิกใหม่อีกครั้ง โดยเลือกสมัครสมาชิกตามแผนการสมัครสมาชิกแผนใดแผนหนึ่งตามที่ระบุไว้ในข้อ 2. ของข้อกำหนดสำหรับการสมัครสมาชิกนี้
- 5.2. สมาชิก (Subscribed member) อาจยกเลิกการเป็นสมาชิกก่อนสิ้นสุดระยะเวลาได้รับสิทธิประโยชน์ตามแผนการสมัครสมาชิกของตน ในเวลาใดก็ได้ โดยติดต่อบริษัทด้วยตนเองเพื่อแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการเป็นสมาชิก (Subscribed member) ดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าวสมาชิก (Subscribed member) ดังกล่าวจะยังคงมีสถานะเป็น ผู้ใช้งานประเภทสมาชิก และได้รับสิทธิประโยชน์ตามแผนการสมัครสมาชิกที่เลือกไว้ก่อนการยกเลิก เพียงเท่ากับระยะเวลาคงเหลือของการเป็นสมาชิกตามแผนการสมัครสมาชิกประเภทดังกล่าวก่อนการยกเลิก
- 5.3. สมาชิก (Subscribed member) รับทราบและตกลงว่า บริษัทมีดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยกเลิก ระงับ หรือเพิกถอนการเป็นสมาชิก (Subscribed member) ได้ในทันที ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยที่บริษัทไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้สมาชิก (Subscribed member) ทราบล่วงหน้าได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (1) ปรากฏข้อเท็จจริงหรือเหตุที่บริษัทเชื่อได้ว่า สมาชิก (Subscribed member) ใช้บริการ ทำกิจกรรม ใช้บัญชีผู้ใช้งาน หรือทำธุรกรรมใดๆ ที่ขัดต่อระเบียบ นโยบาย ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขของบริษัท และ/หรือบรรดากฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (2) บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องกระทำการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย หมายศาล คำสั่งศาล ข้อบังคับ คำสั่ง คำร้องขอ มาตรการลงโทษ กระบวนการดำเนินการตามกฎหมาย คำสั่งหรือคำร้องขอความร่วมมือ หรือการประสานงานจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานหรือองค์กรที่มีหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมาย ไม่ว่าในประเทศไทยและต่างประเทศ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานต้องห้าม
- (3) บริษัทพบ สงสัย หรือปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทเชื่อได้ว่า บัญชีผู้ใช้งานของสมาชิก (Subscribed member) ถูกนำไปใช้หรืออาจนำไปใช้หรืออาจมีความเกี่ยวข้องหรืออาจมีความเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนหรืออาจสนับสนุนการใช้งานต้องห้าม
- (4) บริษัทอยู่ในระหว่างการปรับปรุงระบบงานหรือระบบการให้บริการไม่ว่าด้วยตนเอง ผู้รับจ้าง หรือบุคคลภายนอกที่บริษัทว่าจ้างเพื่อให้บริการแก่บริษัท หรือการทำงานหรือไม่สามารถให้บริการหรือปฏิบัติหน้าที่หรือทำงานได้ตามปกติหรือไม่สามารถกระทำการหรือละเว้นกระทำการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ตามสมควร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทแก่สมาชิก (Subscribed member) ได้
- (5) สมาชิก (Subscribed member) กระทำการที่บริษัทเห็นว่า เป็นหรืออาจเป็นการขัดหรือแย้งต่อกฎเกณฑ์ หลักเกณฑ์ ระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทเกี่ยวกับการให้บริการของบริษัทผ่านช่องทางการให้บริการของบริษัท
- (6) สมาชิก (Subscribed member) ปฏิเสธ ละเลย ขัดขวางหรือฝ่าฝืนนโยบาย เงื่อนไข หรือคำสั่งใดๆ ที่บริษัทแจ้งให้สมาชิก (Subscribed member) ทราบล่วงหน้าตามสมควร และสมาชิก (Subscribed member) ยังคงละเลยที่จะดำเนินการหรือแก้ไขเหตุดังกล่าวให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
- (7) หากบริษัทพบหรือปรากฏข้อเท็จจริงหรือพฤติกรรมใดๆ ที่บริษัทเชื่อได้ว่า มี IP Address ต้องสงสัย (Suspicious IP Address) หรือมีหรืออาจมีบุคคลภายนอกล่วงละเมิดบัญชีผู้ใช้งานของสมาชิก (Subscribed member) หรือกระทำการใดๆ ที่ไม่ชอบต่อบัญชีผู้ใช้งานของสมาชิก (Subscribed member) ไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม และบริษัทไม่สามารถติดต่อสมาชิก (Subscribed member) ตามช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สมาชิก (Subscribed member) ได้แจ้งไว้ต่อบริษัทภายในระยะเวลา 7 วันนับแต่วันที่บริษัทพบเหตุหรือพฤติกรรมต้องสงสัยหรือระยะเวลาอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควรและจำเป็นตามพฤติกรรมเป็นรายกรณีไป
- (8) หากบริษัทพบหรือปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทเชื่อได้ว่า สมาชิก (Subscribed member) กระทำการหรือละเว้นการกระทำใดๆ ที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือเป็นหรืออาจเป็นการละเมิดสิทธิหรือทรัพย์สินของบริษัท หรือของบุคคลอื่น ซึ่งอาจทำให้บริษัทหรือบุคคลอื่นได้รับความเสียหาย
- (9) บริษัทพบหรือปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทเชื่อได้ว่า มีความเสี่ยงว่าสมาชิก (Subscribed member) อาจมีหรือมีวัตถุประสงค์ ที่มีชอบด้วยกฎหมาย หรืออาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจทำให้บริษัทปฏิบัติผิดกฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง คำขอความร่วมมือใด ๆ และ/หรือกฎหมายหรือคำสั่งใด ๆ

ของธนาคาร หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัท ไม่ว่าจะทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

- (10) สมาชิก (Subscribed member) ได้ไปซึ่งทรัพย์สินหรือผลประโยชน์โดยไม่ถูกต้องหรือเกินกว่าสิทธิที่สมาชิก (Subscribed member) จะพึงได้รับจากการใช้บริการ และ/หรือ การเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ และ บริษัทไม่สามารถเรียกคืนทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ที่สมาชิก (Subscribed member) ได้รับไว้เกินได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากการที่บริษัทไม่สามารถติดต่อสมาชิก (Subscribed member) ได้ หรือสมาชิก (Subscribed member) เพิกเฉย ละเลย หรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่บริษัทกำหนดใน **ข้อ 4.13 ของข้อตกลงการใช้บริการ**
- (11) สมาชิก (Subscribed member) ทำธุรกรรมใดๆ ผ่าน public API หรือใช้โปรแกรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้บริการหรือความปลอดภัยของช่องทางการให้บริการของบริษัท เช่น โปรแกรม BOT หรือ Remote Application เป็นต้น หรือทำให้ผู้ใช้บริการรายอื่นๆ ไม่สามารถเข้าใช้บริการของบริษัทผ่านช่องทางการให้บริการของบริษัทได้ตามปกติ
- (12) กรณีอื่นใดที่บริษัทจะมีการประกาศกำหนดให้สมาชิก (Subscribed member) ทราบต่อไป

5.4. สมาชิก (Subscribed member) รับทราบและตกลงว่า บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อสมาชิก (Subscribed member) สำหรับบรรดาความสูญหาย ความเสียหาย หรือผลกระทบใดๆ ที่เกิดจากการดำเนินการของบริษัทตาม **ข้อ 5.3** ของข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ โดยเมื่อบริษัทได้มีการดำเนินการตาม**ข้อ 5.3** ข้างต้นแล้ว บริษัทจะแจ้งการดำเนินการดังกล่าวไปยังสมาชิก (Subscribed member) ภายในเวลาที่บริษัทเห็นสมควร เว้นแต่เป็นกรณีที่มีกฎหมาย คำสั่งศาล หรือกระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งของหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานหรือองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง กำหนดห้ามไม่ให้บริษัทแจ้งเตือนสมาชิก (Subscribed member) หรือในกรณีที่บริษัทเห็นว่ามีความจำเป็นตามสมควร ทั้งนี้ สมาชิก (Subscribed member) รับทราบและยอมรับว่า การตัดสินใจของบริษัทในการดำเนินการตามที่ระบุไว้ใน **ข้อ 5.3** ของของข้อกำหนดสำหรับการสมัครสมาชิกนี้ มีความจำเป็นหรืออาจมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างเป็นความลับ อันเนื่องมาจากข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว หรือเหตุผลและความจำเป็นอื่นตามที่บริษัทเห็นสมควร

6. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อกำหนดสำหรับการสมัครสมาชิก

บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมหรือยกเลิกสิทธิประโยชน์ ข้อกำหนด ข้อจำกัด หรือเงื่อนไขใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครและเป็นสมาชิก (Subscribed member) ภายใต้ข้อกำหนดสำหรับการสมัครสมาชิกนี้ โดยแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางและตามระยะเวลาที่บริษัทเห็นสมควร ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อจำกัดในการสมัครและเป็นสมาชิก (Subscribed member) ที่บริษัทกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยผู้ใช้บริการตกลงไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ จากการที่บริษัทกำหนดข้อจำกัดในการสมัครและเป็นสมาชิก (Subscribed member) นี้

7. ข้อตกลงอื่นๆ

ผู้ใช้บริการ รับทราบและตกลงว่า เงื่อนไขอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสำหรับการสมัครสมาชิกนี้ไว้เป็นการเฉพาะ ให้เงื่อนไขดังกล่าวนี้เป็นไปตามข้อตกลงการใช้บริการทุกประการ